

Phật hay Chúa cũng phải đăng ký

Tác Giả: Ngô Nhân Dụng
Thứ Bảy, 20 Tháng 2 Năm 2010 16:54

Hiến Pháp Mỹ giáng nhốt mọt bọ n híp đống hèn là mọt tuyên ngôn chính trị.



Ngồi ngoi quố coi bọ n híp đống hèn là mọt tuyên ngôn chính trị. Tu chính án này viết, “Quốc Hội không được phép soạn mọt đống luật nào để thiệt lập mọt tôn giáo (chính thức) hoặc ngăn cấm việc hành đống của tôn giáo; hay ngăn cấm quy định do ngôn luận, hay tự do báo chí; hoặc cấm tự do ngôn luận hoặc tự do báo chí; hay quy định của các công dân đống cách ôn hòa, và quy định khi u nôi chính phủ đống quy định nhống bốt công.”

Tôi sao các nhà lập pháp Mỹ lồi phải soạn thêm tu chính án này (cùng 9 đống khác), gống cho 13 đống bang đống xin phê chuống?

Hiến Pháp Mỹ giáng nhốt mọt bọ n híp đống hèn là mọt tuyên ngôn chính trị. Các nhà lập hiến Mỹ chú chuống tới các phống ng thố híp tác, giáng nhốt khi làm ăn chung, cho nên híp viết rành rõ vớ việc phân chia quy định hành và trách nhiệm gống các ngành lập pháp, hành pháp, tống pháp, và gống các đống bang vớ nhau. Sau khi bọ n Hiến Pháp đống 9 trong số 13 đống bang chuống thuống, năm 1788, chuống híp các đống biống Quốc Hội bốt đống lo lống. Lo là trong tống ng lai có ngống nóm quy định lồi vi phống các quy định cấm của các công dân; híp có thể dùng luật pháp, theo đúng hình thố dân chủ mà tống đống tự do của nhống ngống. Nhống chúng ta biống, vào thố kố 20, chính quy định Đống Quốc Xã đống bống lên theo đúng thố thố dân chủ, nhống vống đống ra nhống luật lồi tống đống tự do của rống nhống ngống!

Mọt mồi lo của nhống nhà lập quố Mỹ là nóm nhống ngống chỉ m đống trong dân chúng và

Phớt hay Chúa cũng phớt i đăng ký

Tác Giả: Ngô Nhân Dụng
Thứ Bảy, 20 Tháng 2 Năm 2010 16:54

nhieu phiu trong Quoc Hoi lam ra nhung luat lo giu m bot hay toc bo quy n tu do caa nhung nguu i thi u s. Thi d, nuu cac doi bi u caa da s dân theo mat tôn giáo làm luat không cho phép các nguoi theo doi khác thc hành tín nguoi ng caa h thì sao? Quoc gia c n phoi bo doi m cho công dân mat s quy n tu do căn b n, không ai doi c xâm ph m! Và phoi ghi vào hi n pháp nhung doi u bo doi m đó m i doi c.

Cho nên các nhà lập pháp M, ngay tu khóa họp Quoc Hoi doi tiên, đã so n thêm 10 tu chính án, cam các Quoc Hoi sau này không doi c vi ph m mat s quy n căn b n caa các công dân, ghi chung 10 tu chính án đó là Luat Dân Quy n (The Bill of Rights).

Ra tuyên ngôn nói r ng m i công dân có quy n tu do tôn giáo, tu t lo m nhung không doi. Phoi ghi rõ trong Hi n Pháp là Quoc Hoi không doi c phép thi t lo p mat quoc giáo, cũng nh không doi c làm ra luat lo nào có th làm cho nguoi dân không s dng doi c quy n tu do tôn giáo caa h.

Lo xa nh v y r t có lý. Ch cam nhìn vào sinh ho t tín nguoi ng n c Viet Nam ta cũng th y. Tuy trong Hi n Pháp ghi doi th quy n tu do tôn giáo, tu do ngôn luận, vân vân, doi ng C ng S n và tay sai caa h là nhà n c và Quoc Hoi đã làm ra nhung luat lo khi n cho nguoi dân không th thi hành doi c các quy n tu do hi n doi nh caa h. Nu Viet Nam có mat doi u ghi trong hi n pháp gi ng nh Tu chính án s mat caa M thì nguoi mình s không doi n noi bo cam đoán, trong nhieu tro ng họp đã bo mat, không doi c thi hành nhung quy n tu do tín nguoi ng, tu do ngôn luận!

Hôm nay hãy lo y mat ví d v tu do tín nguoi ng. Theo mat b n tin caa đài Á Châu T Do, b y ngày tro c T t Canh D n 2010, mat bu i t i, chính quy n c ng s n trong t nh C n Th đã t ch c khám xét nhà riêng caa mat tín doi Ph t Giáo Hòa H o, phá h y noi th phoi ng caa mat nguoi i tu t p t i gia. H đã lo y mat nhieu máy móc sao chép kinh k caa ông Đ ng Văn Nghĩa phoi ng Phoi c Thi i, qu n Ô Môn, thành ph C n Th, t ch thâu nhung boc chân dung Hu nh Giáo Ch và nhung t m v i doi u mà các tín doi Ph t giáo Hòa H o thoi ng tro ng trên bàn th thay cho hình t oi ng.

Phóng viên đài Á Châu T Do đã phoi ng v n mat nguoi i ch huy công an qu n Ô Môn, ông này cho bi t chính quy n c ng s n có nhung hành doi ng đó vì ông Đ ng Văn Nghĩa và các doi ng doi c caa ông đã th Ph t “t phát” o trong nhà mà không “đăng ký” v i Ban Tr S Giáo Hoi mà nhà n c c ng s n công nh n.

Phật hay Chúa cũng phải đăng ký

Tác Giả: Ngô Nhân Dũng
Thứ Bảy, 20 Tháng 2 Năm 2010 16:54

Viên công an công an nói, “Bây giờ anh muốn tu thì anh phải tuân thủ theo pháp luật. Bây giờ (công an sẽ) hỗ trợ anh để anh làm thủ tục để hợp thức hóa chuyển tu hành của gia đình anh.”



Đây chính là một hiện tượng có thể cũng diễn ra ở nước Mĩ nếu không có Tu chính án số một. Một chính quyền Mĩ trong hai thế kỷ qua có thể cũng chỉ tỏ ra nhúng tay tục, luật lệ và mục đích hạn chế và ngăn chặn quy định do tôn giáo của những người dân không “vừa ý” họ. Tuy nhiên nước Mĩ vào thế kỷ 19 cũng có nhu cầu “ông đồ” tự mình đi giảng Kinh Thánh, quy tụ các tín hữu, đặt ra các giới luật, sáng lập ra các nhà thờ mới. Có những vị đã lập ra các giáo hội còn tồn tại đến ngày nay. Nếu ở nước Mĩ thế kỷ đó có một chính quyền nắm trong tay những bí quyết của Hội cùng một một giáo hội lớn, họ có thể nghĩ rằng nên ngăn cấm các “ông đồ tự phát” đó, hoàn toàn vì thiện chí! Họ nêu lý do cần báo và đăng ký, báo để có thể kiểm tra Kinh Thánh theo đúng quy chuẩn của các giáo hội đã có từ trước. Có thể người ta sẽ làm ra những luật lệ để ngăn cấm các hoạt động tôn giáo “không chính thống”! Những nhà có Tu chính án số một nên nước Mĩ không rơi vào cảnh đó. Không người Mĩ nào đi truy vấn giảng Kinh Thánh, hay bắt cứ một tôn giáo nào khác, mà phải xin phép các ông ba công an cả!

Người ta, chính quyền đã huy động các một lực lượng đông đảo đi công trình ông Đặng Văn Nghĩa ở quận Ô Môn, không cho ông và các đồng nghiệp tu hành theo lý dạy của Đức Thích y. Lực lượng này gồm công an khu vực, công an phường, công an quận và công an thành phố, ngoài ra còn có và quận, Sĩ Quan và Cảnh sát thành phố, rồi Y Tế của quận, Y tế của thành phố và các đội di động Ban Tôn Giáo Chính Phủ nhà! Mục đích cho “có tên tuổi”, công an không thêm chức nhà mà phá cửa, bắt khóa, xông vào nhà giảng dạy Tây đi bắt rước u lửu và y! Họ bắt buộc ông Nghĩa phải ngừng sinh hoạt tự do, phải xin đăng ký với một Ban Trại Sĩ, mà ban trại sĩ đó cũng đã phải đăng ký với nhà nước, để các nhà nước công nhận rồi thì mới được tu. Nếu không thì không ai được theo Phật, không ai được theo Thích y cả!

Ông công an lên lập nhà báo Á Châu Tự Do rằng, “anh vào coi trên trang web của chính phủ

Phật hay Chúa cũng phải đăng ký

Tác Giả: Ngô Nhân Dụng
Thứ Bảy, 20 Tháng 2 Năm 2010 16:54

Việt Nam, có đăng tải công khai trên Internet đó. Bây giờ tất cả có hoạt động trên đó rồi, Pháp
liên hệ Tôn giáo, Nhà nước nhà nước không được thực hiện với tôn giáo tại Việt Nam. Trên đó có hoạt động.

Ông công an này làm như việc tu hành cũng giống như việc lái xe, cần vào trong trang web của
chính phủ là biết hoạt động! Nhưng nếu hoạt động như hoạt động đó là trái ngược với việc thi hành
quy định thì do tín ngưỡng thì sao?

Chúng ta bao giờ nhìn thấy Việt Nam lại có cảnh mua bán thờ phụng thì phải vào “hồ sơ đăng ký” như vậy. Nếu thấy các vua quan phong kiến ở Đàng và La Mã mà chính quyền cũng làm
như chế độ của ông sấm bầy giờ, thì chế độ trong lịch sử không có Phật giáo hay Thiên Chúa giáo,
mà nhìn thấy ta cũng không có Phật Giáo Hòa Hảo. Đức Phật Thích Ca, cũng như Chúa Giê Su,
đều là những người hành đạo “tự phát” ngoài dòng chính và “không đăng ký” cả. Đức Phật
Thầy Tây An nhìn thấy ta vào thế kỷ 19, và Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ vào thế kỷ 20, vì mua bán
cho Phật Giáo như đi sát với thế kỷ trước xã hội Việt Nam vào thế kỷ của các ngài, đều
xuất hiện như những cách tu hành mới mà “không được đăng ký!” Nếu các quan chức Pháp thời
thuộc địa cũng tìm kiếm nhân dân Việt Nam như các quan chức ông sấm bầy giờ thì chính Huỳnh
Giáo Chủ cũng không được phép giảng đạo! Và chúng ta không được thầy hàng triệu người Việt
Nam trong ba bốn thế kỷ biết sống trong niềm niềm đức hạnh, như các loại giảng dạy của Đức
Thầy!

Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn thu thập cuộc phỏng vấn ông Đặng Văn Nghĩa với một câu hỏi đặt làm
tựa đề: “Giáo đức hạnh nên trở thành hoạt động pháp?”

Sau khi xông vào nhà, họ báo là đi tra dân số, kiểm tra hộ khẩu. Kiểm xong, chính quyền báo
chúng tôi phải đi trình phòng để kiểm tra tiếp. Tôi nói rằng người đã kiểm tra hộ tịch, không
còn sót người nào nữa như chính quyền mới báo chúng tôi phải đi trình phòng.

Tôi mới nói mấy anh mới nhìn thấy đi tra dân số để rồi mấy anh lại xét nhà tôi, mà nếu mấy anh
lại xét nhà thì phải có quy định. Mấy anh nói bầy giờ làm trình quy định như sau.

Sau khi kiểm soát các phòng thì họ thầy trong phòng chúng tôi hàng ngày, nếu chúng tôi
thờ phụng bằng, đĩa, đồ tài liệu tu hành, họ lấy hộ tịch bằng đĩa và những đồ đạc làm bằng đĩa của
chúng tôi.

Phớt hay Chúa cũng phớt i đăng ký

Tác Giả: Ngô Nhân Dä

Thứ Bảy, 20 Tháng 2 Năm 2010 16:54

Chính quyän kêu chúng tôi phớt i ghi nhän đä chính quyän chä vä cä quan thì chúng tôi không ghi. Lúc bäy giä sä läng nhän viên chính quyän quá đông, täi tôi mäi xúm nhau, mäi mäy anh em chúng tôi gom läi niäm Phớt. Xong xuôi thì chính quyän chä đä đi hät.

Trần Văn: Räi hä có täm giam, täm giä ai không?

Ông Đäng Văn Nghĩa: Dä có giä anh Nguyän Văn Män. Anh này là Viät kiäu Mä, bäi vì anh vä chä chúng tôi đä phát quà. Phát hiän anh là mät Viät kiäu cho nên hä täm giä và sáng hôm sau, sau khi làm viäc xong xuôi thì hä thä ra.

Trần Văn: Thäa anh, nhäng ngä i tä chäc và tham gia cuäc khám xét đó làm viäc täi đäu?

Ông Đäng Văn Nghĩa: Theo nhäng gì tôi thäy thì có khoäng 70 ngä i vào nhà tôi làm viäc. Còn đäng ä ngoài hàng rào thì rät đông.

Trong các đä đäc mà hä läy thì có 3 máy sang đĩa, 2 máy DVD, 1 cái laptop đä tôi häc và 2 cái computer, 2 cái máy in. Trên đä i khoäng 10.000 đä. Trong đó có nhäng đä đä sao chép và đä träng.

Có mäy đäu làm chúng tôi rät bäc xúc là nhäng khung trän đäu cäa Đäc Huänh Giáo Chä, làm ra đä cho tín đä Phớt Giáo Hòa Häo thä. Chúng tôi väa làm xong 93 bäc thì Công an thành phä Cän Thä chä đi luôn. 40 bäc chân dung Đäc Huänh Giáo Chä cũng bä chä đi luôn. Tôi có häi räng mäy anh làm nhä väy có quá đáng hay không, chä này là chä chúng tôi tu häc mà mäy anh läy đä nhä thä này? Mäy anh làm thänh và mäy anh làm täi. Vì väy mà tôi cũng mäi mäy anh em đäng đäo mäi xúm nhau ngä i niäm Phớt. Tä tu häc đä giä đäc hänh

Trần Văn: Tôi có nói chuyän väi mät sä viên chäc chính quyän, hä bäo räng, hä làm tät cä nhäng đäu đó là bäi vì các anh không đäng ký. Là mät ngä i täp tu, anh nghĩ thä nào vä chuyän muän tu phớt i đäng ký?

Phật hay Chúa cũng phải đăng ký

Tác Giả: Ngô Nhân Dũng
Thứ Bảy, 20 Tháng 2 Năm 2010 16:54

Ông Dũng Văn Nghĩa: Nói với đồng nghiệp tôi của Đc Huynh Giáo Ch thì là tín đồ Phật Giáo Hòa Hò phải gì 8 đi u răn c m.

Mỹ anh bạn tôi là phải vô trong Ban Tr S. Tôi không vô Ban Tr S thì mỹ anh cho r ng, tôi là một tín đồ “l u,” bởi vì Ban Tr S không chấp nhận tôi là tín đồ Phật Giáo Hòa Hò.

Tôi có nói r ng, dù Ban Tr S không chấp nhận tôi là tín đồ Phật Giáo Hòa Hò thì tôi cũng vẫn là tín đồ Phật Giáo Hòa Hò. Vì tôi trong gia đình mình nhân dân của chúng tôi, chính quyền đã công nhận tôi là tín đồ Phật Giáo Hòa Hò.

Tôi tu là tu theo giáo lý của Đc Th y. Tôi tôi không đăng ký với Ban Tr S.

Trần Văn: Hỏi này anh có nhận được chuyên gia 8 đi u răn c của Đc Huynh Giáo Ch. Trong 8 đi u răn đó có c m chuyên tham gia vào nh ng t ch c nh Ban Tr S? Có đi u nào c m chuyên đó không?

Ông Dũng Văn Nghĩa: Thưa không. Ch c m u ng r u, c b c, á phi n, chi b i đảng đi m thôi.

Trần Văn: Với tôi sao với anh để c p với chuyên để gia 8 đi u răn đó thì anh không tham gia nhóm để c chính quyền công nhận? Nhóm để c chính quyền công nhận có v ng vào nh ng đi u c m đó không? Họ có làm sai nh ng đi u đã b nghiêm c m không?

Ông Dũng Văn Nghĩa: D. Ng i nào lãnh đạo tôn giáo thì phải gia 8 đi u răn c m nh ng đây thì đi với để c h nh... S dĩ mà tôi không theo Ban Tr S là vì có nh ng đi m tôi không ph c.

Trần Văn: Song t ch c đó khác với anh ch là h để c nhà n c công nhận...

Phớt hay Chúa cũng phớt i đăng ký

Tác Giả: Ngô Nhân Dũng
Thứ Bảy, 20 Tháng 2 Năm 2010 16:54

Ông Dũng Văn Nghĩa: D... Tôi không theo Ban Tr... S là vì họ chưa giải tròn 8 điều răn cấm
của Đức Huynh Giáo Chủ.

(Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All right)

Như đã trình bày nhiều lần trong mục này, tôn giáo nào có thể do khi xã hội được thể do. Khi
những người nào quy định ngăn cấm các quy định do căn bản, thì bắt buộc người theo tôn giáo nào
cũng có thể bị ngăn cấm hoặc bị cấm trên không được thi hành đạo lý mà họ theo phụng. Những
chuyện xảy ra ở Tam Tòa, Đức Chiêm, Thái Hà, ở Tu viện Bát Nhã, hay ở Quần Ô Môn, đều
bắt buộc những người lý do gì nhau. Đó là: Các công dân Việt Nam chưa có thể do họ, họ
không có thể do cấm, không được thể do phát biểu. Chính vì thế cho nên họ lúc nào cũng có thể
bị cấm trên và bị ngăn cấm trong việc theo tôn giáo của họ. Các số đang các luật lệ
về đăng ký, về họ họ của công dân thì có thể Phớt cũng bị cấm, Chúa cũng bị cấm!

Chính phủ Gorges W. Bush cũng như chính phủ Barack Obama đều chưa nhìn rõ vào các lý do
căn bản đó, cho nên vẫn coi là quy định do tôn giáo ở Việt Nam có tiến triển tốt trong mấy năm
qua. Phớt bị trừng phạt người dân trên căn bản không có thể do, thì tôn giáo không thể thể do!
Hãy đặt câu hỏi cho các điều bị ở Quần Ô Môn: Nếu nước Mỹ không có Tu chính án số mấy, thì
người Mỹ có thể do hay không? Nếu một chính quyền Mỹ làm ra các luật lệ cấm trên việc hành
đạo của một tôn giáo nào đó, thì quý vị có chấp nhận hay không?